

BCH ĐOÀN TỈNH TÂY NINH

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Số: 1783 -CV/TĐTN-TTNTH

Tây Ninh, ngày 16 tháng 4 năm 2020

"V/v tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu xây dựng mới điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi và chỉ tiêu hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn"

Kính gửi: Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc.

Thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI trong năm 2020 và những năm tiếp theo; Thực hiện Công văn số 4350-CV/TWĐTN-CTTN, ngày 03/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc triển khai thực hiện hiệu quả chỉ tiêu xây dựng mới điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi và chỉ tiêu hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Đến nay toàn tỉnh Tây Ninh đã thực hiện được 34 cụm trò chơi theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn. Để đảm bảo thực hiện chỉ tiêu hiệu quả trong năm 2020 và những năm tiếp theo, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các Huyện, Thị, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc quan tâm thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Đối với thực hiện chỉ tiêu "Xây dựng mới tại mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất 01 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi"

- Tăng cường huy động các nguồn lực xã hội hoá, sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị và xã hội đối với việc xây dựng mới các sân chơi cho thanh thiếu nhi cho thiếu nhi ở những xã, phường, thị trấn chưa có và có kế hoạch bảo dưỡng, nâng cấp đối với những cụm trò chơi đã bị hỏng, xuống cấp. Khuyến khích các sân chơi có đầu tư thêm các mảng không gian xanh, thân thiện với môi trường, sân chơi tư duy, trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học cho thanh thiếu nhi. Tiếp tục phối hợp các đơn vị triển khai hiệu quả chương trình "Hành trình thứ 2 của lớp xe" trong năm 2020.

- Khuyến khích các đơn vị triển khai thực hiện, xây dựng mới các sân chơi trí tuệ, điểm sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, sinh hoạt thể dục thể thao thường xuyên cho thanh thiếu nhi trên địa bàn như: Mô hình cà phê sách, hát với nhau, sinh hoạt câu lạc bộ, tổ, đội nhóm văn nghệ dân gian, câu lạc bộ sở thích; tổ chức các sân chơi lưu động (biểu diễn xiếc, văn nghệ, các trò chơi dân gian, thư viện lưu động...) hoặc các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao... do tổ chức Đoàn, Đội các cấp chủ trì thực hiện định kỳ tại một địa điểm cố định trên địa bàn với mật độ ít nhất 04 lần/tháng/1 xã, phường, thị trấn.

Lưu ý: Các đơn vị gửi kế hoạch, danh sách đơn vị dự kiến thực hiện từ đầu năm và gửi về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn (qua Ban Thanh thiếu nhi trường học) trước ngày 10/3 hằng năm (Riêng năm 2020 gửi về Tỉnh đoàn trước ngày 30/4/2020); đảm bảo quy mô, tiêu chuẩn, loại hình; có bảng tên công trình thực hiện; hình ảnh minh chứng rõ ràng, cụ thể khi bàn giao trao tặng hoặc đường link thông tin tuyên truyền chi tiết; có báo cáo kết quả thực hiện trong năm. (Có mẫu danh sách đơn vị và bảng tên công trình gửi kèm)

- Đối với những nơi thiếu quỹ đất để thực hiện các điểm sinh hoạt, vui chơi ngoài trời tại địa bàn dân cư, các đơn vị có thể phối hợp với các trường học để triển khai thực hiện các sân chơi mới cho thanh thiếu nhi trong khuôn viên các trường Tiểu học, THCS để thanh thiếu nhi trên địa bàn và học sinh có thể tham gia sinh hoạt, vui chơi, nhất là trong các dịp nghỉ hè, ngày nghỉ, ngày lễ (trong báo cáo cần thể hiện rõ đây là hoạt động phối hợp với các nhà trường để triển khai thực hiện).

- Thực hiện kiểm tra, giám sát các đơn vị tổ chức hoạt động, duy trì có hiệu quả các điểm sinh hoạt, vui chơi hiện có trên địa bàn. Đảm bảo thường xuyên duy trì tổ chức hoạt động tại sân chơi nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí thường xuyên cho ít nhất 50% thanh thiếu nhi tại xã, phường, thị trấn.

2. Đối với thực hiện chỉ tiêu “Hỗ trợ, giúp đỡ 1,5 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn”

- Thường xuyên nắm bắt tình hình, hướng dẫn cơ sở triển khai hoàn thành chỉ tiêu được giao trong năm; tăng cường vận động các nguồn lực, đảm bảo mức hỗ trợ theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, tập trung hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp cao điểm như: Khai giảng năm học mới, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán, Tháng Thanh niên, Ngày Quốc tế thiếu nhi, Tháng hành động vì trẻ em; các thời điểm xảy ra thiên tai, lũ lụt, trẻ em bị tai nạn thương tích, đuối nước, trẻ bị xâm hại,...

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn để kêu gọi sự tham gia của xã hội và cộng đồng. Việc hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tế địa phương và hoàn cảnh của các em; giúp các em có thêm điều kiện để ổn định, vươn lên trong cuộc sống, sinh hoạt và học tập.

- Tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo Hướng dẫn số 25-HD/TĐTN-BTTNTH ngày 07/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc đẩy mạnh cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” giai đoạn 2019 - 2022, trong đó triển khai đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả các công trình, phần việc cùng các hoạt động tình nguyện, đặc biệt là chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” gắn với tổ chức các hoạt động chăm lo, giúp đỡ trẻ em.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện tốt các nội dung trên. Định kỳ báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trong báo cáo 6 tháng, báo cáo tổng kết năm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn;
- Lưu VT, TTNTH.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ



Nguyễn Tiến Tân

Biểu mẫu 1:



DANH SÁCH CÁC ĐIỂM SINH HOẠT, VUI CHƠI
Dự kiến thực hiện năm

Stt	Đơn vị (xã/phường/thị trấn..., huyện/thị xã/thành phố)	Thời gian dự kiến thực hiện	Loại hình	Ghi chú

Biểu mẫu 2:

NỘI DUNG MAKET BIÊN CÔNG TRÌNH ĐIỂM SINH HOẠT, VUI CHƠI

Huy hiệu Đoàn/Hội/Đội
(Lô-gô/Tên đơn vị trao tặng)

TẶNG

**CÔNG TRÌNH ĐIỂM SINH HOẠT, VUI CHƠI
CHO THANH THIẾU NHI**

....., Ngày... tháng... năm